

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้มาประชุม

1	นางวิภาวรรณ	เอื้อทยา	ประธานสภา
2	นายเอื้อน	อวยสุข	รองประธานสภา
3	นายธนวัฒน์	ไกรเอก	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
4	นายประจวบ	คล้ายฉ่ำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
5	นายสมพงษ์	คงใจดี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
6	นายสมจิตร	อินทองน้อย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
7	นายกันหา	เรืองปานกัน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
8	นายบำรุง	สุพรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
9	นางทวี	สุตโต	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
10	นายปรัชญา	จันทาทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
11	นายโสภีร์	นาคเนียม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
12	นายวิวัฒน์	พันธุ์แดง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

คณะผู้บริหาร

1	นายวิรัตน์	คำหอมกุล	นายกเทศมนตรี
2	นายประยุทธ์	ทนนุรัตน์	รองนายกเทศมนตรี
3	นายเชิญ	ศรีญาติเยี่ยม	รองนายกเทศมนตรี
4	นางสาวธनिया	คำหอมกุล	เลขานุการนายกฯ
5	นายวรรณชัย	พันธ์ขาว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายอำนาจ	นงโธ	ปลัดเทศบาลตำบล
2	นางศศิธร	พิมพ์รูน	หัวหน้าสำนักปลัด
3	นางสาวปิยะนาถ	ศรีหาราช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4	นางสาวกุลภัสสรณ์	วจนะเสถียร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5	นางสาวจิราภรณ์	เพิ่มพูล	หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก
6	นางชนิษฐา	จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง
7	นางสาวฐิภาพรรณ	จันทสุ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
8	นายไชยยา	แก้วมณี	นิติกรชำนาญการ
9	นายวินัย	แพนพันธุ์อ้วน	ผู้อำนวยการกองช่าง
10	นางสาวสุภาพร	พรมหนองโคก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
11	นางสาววรรณศรี	แก้วมณี	ผช.นักวิเคราะห์ฯ
12	นายภูชิต	ชาวสมุน	ผช.นายช่างไฟฟ้า

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา 1.1 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินเดิม

โดยอำนาจผู้บริหารแล้ว เสนอให้สภา ทราบ ตามหนังสือ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

นายกเทศมนตรี ได้พิจารณาแล้ว กรณีมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม (อาคารตลาดสด) เป็นอาคารอเนกประสงค์ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล จะทำให้ได้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากเดิมที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภา 1.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ขอเชิญนายกแถลงให้ที่ประชุมทราบ

นายก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ,29 และข้อ 30 (5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ฉะนั้น ในโอกาสนี้กระผมนายวิรัตน์ คำหอมกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ขอแถลงให้ ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ตามยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ที่ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 โดยใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (เงินรายได้ เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ใช้จ่ายเงินสะสมและเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น (สปสช.) รายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา

1.3 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายกฯ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 (2) แก้ไขเพิ่มเติม (3) พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดของแผนดำเนินงาน แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียด ตามเอกสารที่ได้แจกล่วงหน้าไปแล้ว

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา

1.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายกฯ

ตามมาตรา 48 ทศ วรรค 5 วรรค 6 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี ค่าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กระผมนายวิรัตน์ คำหอมกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ได้บริหารงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ “การคมนาคมปลอดภัย แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างคนด้านการศึกษา รักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นจุดแข็งของตำบลบ้านโพธิ์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและเพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สามารถ

บรรลุดังการกิจและดำเนินไปตามแนวทางที่กล่าวมา กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร จึ่ง ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและการ สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ไว้ดังนี้

นโยบายมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน

1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาด้าน ความสามารถในการจัดการเรียนพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน เกิดความศรัทธาและ เชื่อมมั่นในศาสนา
3. ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้ด้วยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้
5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. ด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งกระผมนายวิรัตน์ คำหอมกุล พร้อมทั้งคณะผู้บริหารชุดนี้ จะยึดเป็นแนวทางการดำเนินการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสาร)

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ 1.4 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 รายละเอียดของการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้ท่าน ล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

ประธานสภาฯ - ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้ให้ที่ประชุม พิจารณาเป็นรายหน้า และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ตรงส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั้งที่ ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยรอบคอบและเห็นว่าถูกต้องแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล ดังกล่าวฯ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คุณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

5.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อใช้เงินสะสมประจำปี
งบประมาณ 2567

ประธาน

ขอเรียนเชิญนายก นำเสนอหลักการและเหตุผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ

นายกฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กระผมขอ
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แล้วนั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านโพธิ์ เช่น 1) ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวก
ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการเข้าพื้นที่เกษตร 2) ปัญหาด้านแหล่งน้ำ การระบายน้ำ การฝัง
ท่อระบายน้ำ 3) ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งกระทบถึงความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4) ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน การดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและงานอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการ
ชุมชนและสังคม เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 แล้ว ปรากฏว่าไม่
สามารถโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8
ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำเฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกั้นไว้ก็ร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผู้กผัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนี่ผู้กผันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะในด้านการบริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,066,300.- บาท (-ห้าล้านหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-) เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พิจารณาอนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม

1. สถานการณ์คลัง

สถานะการคลังของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มียอดเงินสะสม ตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ 24,333,689.60 บาท (-ยี่สิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์-)

ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 24,333,689.60 (1)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* (764,346.71)

สำรองตามระเบียบฯ

- 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (6,000,000.00)
- 2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (8,550,000.00)
- 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ (5,000,000.00) **(19,550,000.00)**

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ 4,019,342.89

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน (1,696,450.00)

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ _____ -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนี่ผู้กผันและที่ก่องหนี่ _____ -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน _____ - **(1,696,450.00)**

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนี่ผู้กผันแล้ว -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนี่ผู้กผันแล้ว -

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 550.54

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 23,272,559.38 **23,273,109.92**

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 25,596,002.81

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 25,596,002.81

รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน : สำนักปลัด

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

งาน : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน : หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไร้สายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน 6 จุด 12 ตัว งบประมาณ 499,300.- บาท (ตามแผนที่จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด)

หน่วยงาน : กองช่าง

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน : ก่อสร้าง

งบลงทุน : หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบลบ้านโพธิ์ (โรงพยาบาลชุมชน) ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร งบประมาณ 2,067,000.- บาท (-สองล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบล บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : สาธารณสุข

งาน : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน : หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 2,500,000.- บาท เป็นเงิน 2,500,000.- บาท ราคาตั้งไว้เพื่อให้สามารถจัดหาได้ในราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม 2566

รวม 3 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 5,066,300.- บาท

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

5.2 เรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

นายกฯ

ตามที่ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขออนุมัติสภาฯ โอนงบประมาณรายจ่ายมาเพิ่มเติม และตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

โอนลด

สำนักปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,806,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,357,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแยกดังนี้ (สำนักปลัด) สำหรับผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง คนงาน และตำแหน่งอื่นที่อาจปรับเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง และสามารถเบิกจ่ายได้จากหมวดรายจ่ายนี้ โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หนังสือ สนง.ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,050,774.68 บาท โอนลด 5,500.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,045,274.68 บาท

สำนักปลัด (โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่)

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด W120 x D60 x H75 cm. ด้านข้างมี 2 ลื่นชักล็อกได้ พร้อมแผ่นชั้น จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,500.- บาท เป็นเงิน 5,500.- บาท

ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม 5,500.- บาท งบประมาณคงเหลือ 5,500.- บาท ราคาที่ตั้งไว้เพื่อให้สามารถจัดหาได้ในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โอนลด

สำนักปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,806,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,357,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแยกดังนี้ (สำนักปลัด) สำหรับผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง คนงาน และตำแหน่งอื่นที่อาจปรับเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง และสามารถเบิกจ่ายได้จากหมวดรายจ่ายนี้ โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หนังสือ สนง.ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,045,274.68 บาท โอนลด 1,900.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,043,374.68 บาท

สำนักปลัด (โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่)

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อ 5 แฉก มีเท้าแขนมีพิงหลัง ปรับสูง - ต่ำได้
จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,900.- บาท เป็นเงิน 1,900.- บาท

ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
- บาท โอนเพิ่ม 1,900.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,900.- บาท ราคาที่ตั้งไว้เพื่อให้สามารถจัดหาได้ในราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โอนลด

สำนักปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,806,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,357,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
แยกดังนี้ (สำนักปลัด) สำหรับผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
ภารโรง คนงาน และตำแหน่งอื่นที่อาจปรับเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง และสามารถเบิกจ่ายได้จากหมวดรายจ่ายนี้ โดยตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน

เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หนังสือ สนง.ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,043,374.68 บาท โอนลด 7,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,036,374.68 บาท

สำนักปลัด (โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่)

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟไซเรนชนิด LED สีเหลือง ความยาว 60 เซนติเมตร แบบเปลือย
ติดหลังคารถใช้ไฟ 12 V จำนวน 1 อัน สำหรับรถยนต์กระบะฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 6602 สพ ราคา
7,000.- บาท เป็นเงิน 7,000.- บาท

ปรากฏในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้าน
บริหารงานทั่วไป งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม 7,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 7,000.- บาท ราคาตั้งไว้
เพื่อให้สามารถจัดหาได้ในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โอนลด

กองช่าง

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 662,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล แยกดังนี้ (กองช่าง) สำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งอื่นที่อาจปรับเพิ่มเติมตามแผนอัตรากำลัง และสามารถเบิกจ่ายได้จากหมวดรายจ่ายนี้ โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หนังสือ สนง.ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในงานก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านบริการชุมชนและสังคม
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 297,900.- บาท โอนลด 8,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 289,900.- บาท

กองช่าง (โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่)

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟโซเดียมชนิด LED สีเหลือง ความยาว 90 เซนติเมตร แบบเปลือย ติดหลังคารถไฟ 24 V จำนวน 1 อัน สำหรับรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-4225 สฟ ราคาอันละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 8,000.- บาท

ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม 8,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 8,000.- บาท ราคาตั้งไว้เพื่อให้สามารถจัดหาได้ในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โอนลด

กองช่าง

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 662,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล แยกดังนี้ (กองช่าง) สำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งอื่นที่อาจปรับเพิ่มเติมตามแผนอัตรากำลัง และสามารถเบิกจ่ายได้จากหมวดรายจ่ายนี้ โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หนังสือ สนง.ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในงานก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านบริการชุมชนและสังคม
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 289,900.- บาท โอนลด 107,857.- บาท งบประมาณคงเหลือ 182,043.- บาท

กองช่าง (โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่)

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 107,857.- บาท เป็นเงิน 107,857.- บาท

ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม 107,857.- บาท งบประมาณคงเหลือ 107,857.- บาท ราคาตั้งไว้เพื่อให้สามารถจัดทำได้ในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามที่เสนอ

ประธานสภา 5.3 เรื่อง พิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป

เลขานุการสภา - การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2567 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ระบุว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด สมัยสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดสามสิบวัน” ประกอบกับ ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 กำหนดว่า เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ฉะนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และเสนอต่อสภา เพื่อพิจารณา

นายบำรุง สุพรรณ เสนอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีสมัยประชุมสี่สมัย แต่ละสมัย ในปี 2567 มีกำหนด 30 วัน โดยจะกำหนดวันเริ่มประชุมดังนี้

สมัยแรก	วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2567
สมัยที่สอง	วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม	พ.ศ. 2567
สมัยที่สาม	วันที่ 1 - 30 สิงหาคม	พ.ศ. 2567
สมัยที่สี่	วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน	พ.ศ. 2567

และกำหนดการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

เริ่มประชุมสมัยแรกวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีกำหนด 28 วัน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ในวาระนี้มีท่านใดจะเสนอหรือมีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ

ปลัด - เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งเรื่องการแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ แทนการแต่งกายปกติ ในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ รวมทั้งในวันหรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และขอความร่วมมือเชิญชวนให้อีกครุ หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

มติที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภา ฯ - ได้สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ ธนวัฒน์ ไกรเภา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ ไกรเภา)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์.ศ. 2567 แล้ว มีความเห็นว่า ข้อความตามบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้มีการประชุม ไม่มีข้อความใดที่สมควรจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จึงให้คงไว้ตามข้อความเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ) บำรุง สุพรรณ
(นายบำรุง สุพรรณ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทวี สุดโต
(นางทวี สุดโต)
กรรมการ

(ลงชื่อ) สมพงษ์ คงใจดี
(นายสมพงษ์ คงใจดี)

กรรมการ/เลขานุการฯ

สภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้าน
โพธิ์ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่
1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนด

(ลงชื่อ) วิภาวรรณ เอื้อทยา

(นางวิภาวรรณ เอื้อทยา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์